

## **KẾ HOẠCH**

### **Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới**

Thực hiện Hướng dẫn số 370-KH/HNDTW, ngày 30/9/2021 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tuyên truyền với những nội dung trọng tâm như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

1. Tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên nông dân nỗ lực vượt mọi khó khăn, thách thức chung sức, đồng lòng, chủ động, sáng tạo vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục và duy trì phát triển sản xuất kinh doanh, quyết tâm thực hiện phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; bảo vệ, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần của cán bộ, hội viên nông dân. Góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước và của tỉnh năm 2021, tạo đà thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh Bình Dương trong những năm tiếp theo.

2. Các cấp Hội cần bám sát yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới của địa phương để triển khai công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục, kịp thời, nhanh nhạy, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với từng địa bàn, nhóm đối tượng. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền cần phải chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đi trước làm công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong cán bộ, hội viên nông dân để đưa chủ trương, giải pháp mới về phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội vào cuộc sống. Tích cực tham gia tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình khôi phục sản xuất - kinh doanh, giúp cho hội viên, nông dân thay đổi tư duy sản xuất - kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 hiện nay; tích cực tham gia thực hiện các chính sách an sinh và an toàn xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, hội viên nông dân, nhất là ở những nơi bị tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch.

## II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền, quán triệt tư tưởng, quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước: “*Chống dịch như chống giặc*”, “*kiên định thực hiện mục tiêu kép phòng, chống dịch hiệu quả đồng thời phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe Nhân dân*”; khẳng định những thành tựu đạt được của đất nước trên các lĩnh vực thời gian qua trong bối cảnh khó khăn, cả thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19; khẳng định công tác phòng, chống dịch của Việt Nam (*nói chung*), của tỉnh Bình Dương (*nói riêng*) đang đi đúng hướng và đã đạt được một số kết quả bước đầu rất quan trọng.

2. Tập trung tuyên truyền Kết luận số 07-KL/TW, ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về *một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội*; Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch Covid-19 ngày 29/7/2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Nghị quyết số 30/2021/QH15, ngày 28/7/2021 của Quốc hội về *Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV*; Nghị quyết số 86/NQ-CP, ngày 06/8/2021 của Chính phủ về *các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15, ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV*; Nghị quyết số 105/NQ-CP, ngày 09/9/2021 của Chính phủ về *hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 và các công điện, kết luận của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh...* Chú trọng tuyên truyền, nhấn mạnh tạo sự thống nhất nhận thức không chế dịch tuyệt đối là rất khó khăn; “*phòng dịch vẫn là chính, là cơ bản, chiến lược, lâu dài; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác*”; các cấp Hội chủ động, tích cực tham gia cùng với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương trong thực hiện các phương án, kịch bản chống dịch thích ứng, phù hợp, hiệu quả, với tinh thần “*bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết*”; “*Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, văn hóa, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, vì mục tiêu cuối cùng là sức khỏe, tính mạng, hạnh phúc, ấm no của Nhân dân...*”; công tác phòng, chống dịch phải “*từ xa, từ sớm, từ cơ sở*”, “*người dân là trung tâm phục vụ, là chủ thể trong phòng, chống dịch*”; mỗi gia đình, khu, ấp là “*pháo đài*” và mỗi hội viên, nông dân là “*chiến sĩ*” trong phòng, chống dịch.

3. Tuyên truyền, phản ánh kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 các cấp; đồng thời tuyên truyền, cập nhật các chính sách mới của Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vai trò và những đóng góp của của các cấp Hội trong việc tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, nông dân tháo gỡ, khắc phục khó khăn, tổ chức sản xuất, kinh doanh, giải quyết các vấn đề an sinh, an toàn xã hội, bảo đảm đời sống và sức khỏe của cán bộ, hội viên, nông dân, phát triển kinh tế - xã hội đất nước sau những tác động tiêu cực của đại dịch. Đặc biệt là triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 180-KH/HNDT, ngày 24/9/2021 của BCH Hội Nông dân tỉnh Bình Dương về *Phát động nông dân thực hiện các giải pháp duy trì, ổn định và phát triển sản xuất nông nghiệp trong điều kiện phòng, chống*

*dịch Covid-19.*

4. Tuyên truyền, khích lệ tinh thần chủ động, trách nhiệm, tận tụy hết mình của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị chức năng, đặc biệt là lực lượng y tế, quân đội, công an và đội ngũ cán bộ ở cơ sở nơi tuyến đầu chống dịch. Tuyên truyền nhằm lan tỏa những tín hiệu lạc quan, điểm sáng trong tổ chức và khôi phục kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là ở những vùng bị ảnh hưởng nặng của dịch Covid-19. Tuyên truyền về vai trò, những đóng góp tích cực, hiệu quả của cán bộ, hội viên nông dân cả nước đang đồng tâm, chung tay, góp sức trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 với đầy mạnh phục hồi sản xuất, kinh doanh. Tuyên truyền về các giá trị nhân văn tốt đẹp, sự sẻ chia, hỗ trợ lẫn nhau; tinh thần cộng đồng, tập thể, các hành vi ứng xử nhân ái, nghĩa tình, phù hợp; những gương người tốt, việc tốt là cán bộ, hội viên nông dân trong tham gia phòng, chống dịch. Đề cao tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo của hội viên nông dân, tích cực hỗ trợ lẫn nhau, giải quyết khó khăn; khắc phục tâm lý ngại chờ hay ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước, địa phương. Phát hiện, nhân rộng kịp thời những mô hình hay, những cách làm sáng tạo, hiệu quả.

5. Tuyên truyền, vận động, khuyến cáo cán bộ Hội các cấp, hội viên nông dân không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác về nguy cơ dịch bệnh, chấp hành tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Đồng thời, tuyên truyền triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, nông dân phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội và hội viên, nông dân ra sức thi đua làm việc với năng suất và hiệu quả cao nhất, góp phần đẩy nhanh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội nông thôn.

6. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, những khó khăn, vướng mắc trong đời sống sinh hoạt và sản xuất của hội viên, nông dân, nhất là ở những khu vực, địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, từ đó kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền những giải pháp thiết thực, hiệu quả. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động, chương trình tình nguyện, từ thiện, hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho những cán bộ, hội viên, nông dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và những đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh. Vận động cán bộ, hội viên nông dân, các doanh nghiệp... Tiếp tục tham gia thực hiện tốt Kế hoạch số 179-KH/HNDT ngày 21/9/2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về thực hiện Chương trình “*Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19*”.

7. Tích cực tham gia đấu tranh, phản bác kịp thời với những thông tin giả, tin xấu độc ảnh hưởng tiêu cực đến công cuộc phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời phê phán các hành vi, biểu hiện vi phạm các quy định về phòng, chống dịch, các hành vi cá nhân ích kỷ, trục lợi như: Đau cơ, “thời giá” hàng hóa; làm giả giấy đi đường, giấy chứng nhận tiêm chủng; vi phạm quy



định về thực hiện giãn cách xã hội; che giấu thông tin về các trường hợp có dấu hiệu nhiễm bệnh...

### III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Bằng các hình thức tuyên truyền phù hợp trong điều kiện dịch bệnh của từng địa phương, lồng ghép tuyên truyền thông qua mạng xã hội (Zalo, Facebook...), các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội, sinh hoạt các câu lạc bộ,... Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, tổ Covid cộng đồng... của các cấp Hội để tuyên truyền phòng, chống dịch sâu sát, cụ thể, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”; nhắc nhở, vận động cán bộ, hội viên nông dân vừa tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch, vừa tăng gia lao động, sản xuất, kinh doanh với tinh thần như thời chiến “vừa sản xuất, vừa chiến đấu”.

2. Tùy theo điều kiện cụ thể có thể tuyên truyền, thông tin, cổ động trên các phương tiện trực quan như: Băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, tranh ảnh, ...; tuyên truyền trên các ấn phẩm sách, tài liệu, tờ rơi, tờ gấp...

### IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Ban Tuyên giáo Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch và hướng dẫn Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố tuyên truyền cụ thể các nội dung trọng tâm; phối hợp với các Ban, Trung tâm tổ chức các hoạt động tuyên truyền ở cấp tỉnh đảm bảo phù hợp gắn với công Hội và phong trào nông dân; theo dõi, đôn đốc Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố triển khai thực hiện, đồng thời tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cho Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

2. Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố căn cứ vào Kế hoạch của Hội Nông dân tỉnh và tình hình của mỗi địa phương, xây dựng kế hoạch cụ thể và chỉ đạo Hội Nông dân cơ sở tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức đa dạng, phù hợp, chủ động thường xuyên giữ mối liên hệ trực tiếp với Ban Tuyên giáo Hội Nông dân tỉnh và Ban Tuyên giáo cùng cấp để kịp thời cập nhật thông tin đảm bảo tính thời sự và ý nghĩa chính trị trong hoạt động tuyên truyền, nhằm động viên, cổ vũ cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phòng, chống dịch và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bằng tinh thần quyết tâm như thời chiến “vừa sản xuất, vừa chiến đấu”. Đồng thời định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Hội Nông dân tỉnh (qua Ban Tuyên Giáo) để tổng hợp báo cáo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

#### Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo (TW HND Việt Nam);
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh;
- Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố;
- Lưu Ban TC-HC-KT, Ban TG, Website.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



**Phạm Văn Lòi**